



ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๕๒๕/๓

ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แนวทางการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรียน นายอำเภอเมืองแพร่ นายอำเภอลอง และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่
อ้างถึง หนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๒๓.๓/ว ๔๑๓๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๒๒๖๘ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒
จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดได้แจ้งระเบียบสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด้วยการเงิน การบัญชี และการพัสดุสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน จ.ส.ท.) แจ้งว่า ด้วยภารกิจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหน้าที่และอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จึงไม่สามารถรับตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีของสถานธนานุบาล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหาบุคคลภายนอก
เป็นผู้สอบบัญชีของหน่วยงานแทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตั้งแต่รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป และเพื่อให้การตรวจสอบและรับรองรายงานการเงินประจำปีของสถานธนานุบาล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานธนานุบาล
ดำเนินการส่งงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินให้ผู้สอบบัญชี เพื่อตรวจสอบ
ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ และส่งสำเนาให้สำนักงาน จ.ส.ท. ด้วย สำหรับการจัดหาผู้สอบบัญชี
ให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และการพัสดุสถานธนานุบาลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๕ โดยผู้สอบบัญชีต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด และให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีที่ได้รับจากผู้สอบบัญชี ให้สำนักงาน จ.ส.ท.
ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอ แจ้งให้เทศบาลตำบลในพื้นที่
ที่มีสถานธนานุบาลพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายโชคดี อมรวิวัฒน์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙, ๐-๕๔๕๓-๔๕๐๔ - ๕ ต่อ ๓๐๒ โทรสารต่อ ๓๐๗

www.phraetlocal.go.th

#๓๒๖
๓๓.๓.๒๕๖๒

๐๕



3389

ที่ มท ๐๕๐๑.๕/ว ๒๒๖๗

สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนาบาล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๖ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง แนวทางการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีของสถานธนาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดบึงกาฬ)

อ้างถึง ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และการพัสดุสถานธนาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้ง
จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่า ด้วยภารกิจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
และหน้าที่และอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑
จึงไม่สามารถรับตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีของสถานธนาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยให้สถานธนาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีของหน่วยงาน
แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตั้งแต่วางงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

เพื่อให้การตรวจสอบและรับรองรายงานการเงินประจำปีของสถานธนาบาลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานธนาบาล
เพื่อให้สถานธนาบาลดำเนินการ ดังนี้

๑. ส่งงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินให้ผู้สอบบัญชี
เพื่อตรวจสอบภายใน ๙๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ และส่งสำเนาให้สำนักงานคณะกรรมการจัดการ
สถานธนาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย

๒. การจัดหาผู้สอบบัญชี

(๑) ให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนาบาล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด้วยการเงิน การบัญชี และการพัสดุสถานธนาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๕ โดยวัตถุประสงค์การตรวจสอบเพื่อแสดงความเห็นต่อรายงานการเงินประจำปี สำหรับ
ขอบเขตการจ้างเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจสอบ การประเมินความเสี่ยงที่สอดคล้องกับมาตรฐานการสอบบัญชี
และมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง วิธีการตรวจสอบ ระยะเวลาการตรวจสอบ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็น
ให้กำหนดให้เพียงพอเหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การตรวจสอบ

(๒) ผู้สอบบัญชีต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๒.๑) เป็นสำนักงานสอบบัญชี หรือผู้สอบบัญชีที่ไม่สังกัดสำนักงานสอบบัญชี
และได้รับอนุญาตให้เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี ซึ่งใบอนุญาตยังไม่สิ้นผล
หรือไม่อยู่ระหว่างพักใช้ใบอนุญาต หรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตโดยคณะกรรมการจรรยาบรรณตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิชาชีพบัญชี

/(๒.๒) มีประสบการณ์ ...

(๒.๒) มีประสบการณ์ด้านการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชีไม่น้อยกว่า ๕ ปี

(๒.๓) ไม่มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการขาดจรรยาบรรณในวิชาชีพ หรือไม่มีพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ

(๒.๔) สามีหรือภริยา บิดา มารดา และบุตรของผู้สอบบัญชี ต้องไม่เป็นพนักงานสถานธนานุบาลในกลุ่มตำแหน่งบริหาร ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

๓. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีที่ได้รับจากผู้สอบบัญชี ให้สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานธนานุบาลทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจร ศรีชวโนทัย)

รองประธานกรรมการจัดการสถานธนานุบาล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รักษาการแทน
ประธานกรรมการจัดการสถานธนานุบาล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ

โทร. ๐-๒๒๔๔-๘๓๘๑

โทรสาร ๐-๒๒๔๔-๘๓๘๒

ผู้ประสานงาน :

นางสาวรมณียวรรณ ลอยมา โทร. ๐๖-๔๒๙๒-๒๖๒๖